

เชิญเที่ยวพร้อมเก็บเกี่ยวความรู้คู่ความสนุกสนานยามค่ำ ในงาน “สนุกวิทยั้วานาน ณ บ้านของเล่น” ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

นางตติยา ใจบุญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. ในฐานะคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Night at the Museum) ในชื่องาน “สนุกวิทยั้วานาน ณ บ้านของเล่น” ในวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 – 21.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ที่หลากหลายด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบที่สนุกสนาน สอดรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

นางตติยา ใจบุญ เพิ่มเติมว่า โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืนในปีนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะจัดกิจกรรมที่ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ในอดีตเป็นบ้านที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยนางกระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร ได้ทำปณิธานยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาของชาติ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน อายุ 3 - 5 ปี ในชื่อ “ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)” โดยได้พัฒนานิทรรศการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 25 ปี อีกทั้งเขตคลองสานเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชน ได้เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา อาทิ การแสดงโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรมการทดลอง การประดิษฐ์ มายากล ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการความเป็นมาของศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

ขอเชิญเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ มาท่องเที่ยวพร้อมเก็บเกี่ยวความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลายรูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Night at the Museum) ภายใต้ชื่องาน “สนุกวิทยั้วานาน ณ บ้านของเล่น” ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ โทร. 0 2437 2490 และที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773

ประชาสัมพันธ์ ศว. / ข่าว